

BỘ TÀI CHÍNH  
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 296 /TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

V/v thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam.  
(Phòng 802, Tầng 8 Tòa nhà Samco, 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang,  
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số YAV/24122019 ngày 24/12/2019 và công văn số YAV/BTC/12-2019 ngày 12/12/2019 của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm máy kéo nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/11/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7422/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm máy kéo nhập khẩu, theo đó: Trường hợp mặt hàng máy kéo của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam nhập khẩu khai báo sử dụng làm động lực cho dàn xới, dàn bừa ... do chưa gắn với các loại máy móc, thiết bị khác thực hiện chức năng cày, bừa, phay, rạch hàng, gieo, phun thuốc bảo vệ thực vật, san phẳng đồng ruộng nên không đáp ứng là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chỉ sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác, do đó, không thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Liên quan đến vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7575/BNN-KTHT ngày 10/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến. Tại công văn số 7575/BNN-KTHT có nêu: *"Về danh mục máy kéo trên có thể thực hiện các chức năng khác ngoài nông nghiệp như: Sử dụng tại nhà kho, bến cảng ... không thỏa mãn mục đích chỉ sử dụng trong nông nghiệp, Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam có văn bản số YAV/BNN/01-2019 ngày 03/10/2019 khẳng định danh mục máy kéo trên làm động lực cho dàn cày, dàn xới, dàn bừa, dàn ủi là máy kéo chuyên dùng khác phục vụ sản xuất nông nghiệp và cam kết 100% không thể thực hiện được các chức năng khác"*.

Tuy nhiên, theo công văn số 2609FA ngày 26/09/2018 và công văn số 2503FA ngày 25/03/2019 của Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị xác nhận các máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tại mục mô tả hàng hóa đều ghi rõ: *"Máy kéo nông nghiệp dùng để kết hợp với các nông cụ để thực hiện các chức năng chuyên biệt trong sản xuất nông nghiệp. Máy kéo này được sử dụng trong nông nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng là nông dân. Tuy nhiên, chúng tôi không thể kiểm soát mục đích sử dụng máy kéo của người nông dân"*. Như vậy, công ty cũng đã khẳng định máy kéo không chỉ sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác.

Do đó, đề nghị công ty thực hiện đúng nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 7422/TCHQ-TXNK nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời đề Công ty TNHH Máy nông nghiệp Yanmar Việt Nam được biết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (đề b/cáo);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Ngọc Hưng**